

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายการผลงานวิจัย

<b>ชื่อ</b>	นายเพิ่ม สุรักษา	<b>สังกัด</b>	ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
<b>ตำแหน่ง</b>	นักวิชาการเกษตร		
<b>การศึกษา</b>	ส่งเสริมการเกษตร, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2530 ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2545		
<b>สาขาเชี่ยวชาญ/สนใจ</b>	ฝึกอบรม		
<b>โครงการวิจัย</b>			
ปี 2551	การศึกษาดูตามการประยุกต์ใช้ความรู้การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน		
ปี 2553-2555	การศึกษามลภาวะดำเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรสู่การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองทุนระเบียบ คุณะเกษม		
ปี 2554-2555	การศึกษาค้นคว้าความต้องการองค์ความรู้สู่การพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม		
ปี 2555	โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ (โครงการชีวิตดีชีโวเพียง) ครั้งที่ 2 ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน		
ปี 2557	การสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประจำปี 2557 ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง		
ปี 2557	สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนอำเภอกำแพงแสน ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน) ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน		
ปี 2557-2559	การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน สู่ชาวนาดันแบบในพื้นที่ 9 บวร ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ		
ปี 2558	การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน) สู่ชาวนาดันแบบในพื้นที่ 9 บวร ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ		
ปี 2558	โครงการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางประจำปี 2558 ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง		
ปี 2557-2558	การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เมล็ดข้าวเปลือกในการผลิตหัวเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
ปี 2557-2558	โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน) ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากเงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558		
ปี 2560	กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าการเกษตร ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.		
ปี 2561-2562	การจัดการความรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปิ่นเกษตรและการปลูกพืชหลังนา ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ		
ปี 2562-2563	การจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร ภายใต้โมเดลข้าวกำแพงแสน ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)		
<b>บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ</b>			
ระดับชาติ			
- Sakhon Chinnawong, Noppasit Longja, Perm Suruksa, "The study of Young Farmer School Project towards Informal Education", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2013)			

# สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## รายการผลงานวิจัย

ชื่อ	นายเพิ่ม สุรักษา	สังกัด	ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ตำแหน่ง	นักวิชาการเกษตร		
- Sakhon Chinnawong, Perm Suruksa, "Situation and Guidelines for Development of Rice Mills, Kamphaeng Sean Subdistrict under the Project of Thailand Rice Production for Sustainability Kasetsart University, Kamphaeng Sean Campus Model. (TRIPS KPS Model)", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2014)			

ผลงานวิจัยนี้เป็นรายการรวบรวมระหว่างปี 1 มกราคม 2551 - 6 สิงหาคม 2563